

สำเนา

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

.....

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเหรียญ ลาจำนงค์	ประธานสภา อบต.	เหรียญ ลาจำนงค์	
๒	นายสุนทร สุดตาชู	รองประธานสภา อบต.	สุนทร สุดตาชู	
๓	นางสัมพันธ์ บุญเรือง	ส.อบต.ม.๒	สัมพันธ์ บุญเรือง	
๔	นายสมถวิล ทองมีค่า	ส.อบต.ม.๓	สมถวิล ทองมีค่า	
๕	นางดลนภา เกตุแก้ว	ส.อบต.ม.๔	ดลนภา เกตุแก้ว	
๖	นายศิริศักดิ์ พยัคฆะ	ส.อบต.ม.๕	ศิริศักดิ์ พยัคฆะ	
๗	น.ส.กิติมา ภิญโญทรัพย์	ส.อบต.ม.๖	กิติมา ภิญโญทรัพย์	
๘	นางหนูทิพย์ วิเศษนคร	ส.อบต.ม.๘	หนูทิพย์ วิเศษนคร	
๙	นายศักดิ์สิทธิ์ สุดตาชาติ	ส.อบต.ม.๙	ศักดิ์สิทธิ์ สุดตาชาติ	
๑๐	นางสาววรสนา การะเกษ	ส.อบต.ม.๑๐	วรสนา การะเกษ	
๑๑	นายอภิรักษ์ เกตุชาติ	ส.อบต.ม.๑๑	อภิรักษ์ เกตุชาติ	
๑๒	นายกฤษฎา อุทาพงศ์	ส.อบต.ม.๑๒	กฤษฎา อุทาพงศ์	
๑๓	นายจำลอง สุดตาชู	ส.อบต.ม.๑๓	จำลอง สุดตาชู	
๑๔	นางสมปอง ภูอาจตัน	เลขานุการสภา อบต.	สมปอง ภูอาจตัน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไสว ชาติศักดิ์	นายก อบต.	ไสว ชาติศักดิ์	
๒	นายวัชรพล สุดสายเนตร	รองนายก อบต.	วัชรพล สุดสายเนตร	
๓	นายสี บ่อไทย	รองนายก อบต.	สี บ่อไทย	
๔	นายกำพล แป้นนางรอง	เลขานุการนายก อบต.	กำพล แป้นนางรอง	
๕	นายสำริด ศรีโพนทอง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สำริด ศรีโพนทอง	
๖	นางสาวทัศนีย์ พรหมวิจิต	รองปลัด อบต.	ทัศนีย์ พรหมวิจิต	
๗	นายประเสริฐ แก้วมะ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประเสริฐ แก้วมะ	
๘	นายประสาน เชียงกา	ผอ.กองช่าง	ประสาน เชียงกา	
๙	นางวรสนา สุขวิเศษ	นักวิชาการคลัง	วรสนา สุขวิเศษ	
๑๐	นางสำเนียง เกตุชาติ	นักวิชาการสาธารณสุข	สำเนียง เกตุชาติ	
๑๑	นางกาญจนา โสมยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กาญจนา โสมยา	
๑๒	นางอรอนงค์ เพี้ยชันทา	นักจัดการงานทั่วไป	อรอนงค์ เพี้ยชันทา	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางมาประชุม จำนวน ๑๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเหรียญ ลาจำนงค์ : ๑) การเรียกประชุมสภาวันนี้เป็นการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (ประธานสภา อบต.) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามประกาศสภา อบต.บ้านยาง ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ในวันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

นายเหรียญ ลาจำนงค์ : ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ประธานสภา อบต.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมรับฟังครับ

นางสมปอง ภูอาจตั้ง : อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุม

นายเหรียญ ลาจำนงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือไม่ (ประธานสภา อบต.)

ที่ประชุม : ไม่มี

นายเหรียญ ลาจำนงค์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไข ผมขอปิดการอภิปรายและขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

- มติรับรอง จำนวน ๑๒ เสียง

- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายเหรียญ ลาจำนงค์ ประธานสภา อบต.)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปตัดไม้สร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายเหรียญ ลาจำนงค์ : ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายต่อสภาก่อนครับ (ประธานสภา อบต.)

นางสมปอง ภูอาจตั้ง : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปตัดไม้ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขในตอนหรือขั้นตอนใดบ้าง การแปรรูปตัดและมติของคณะกรรมการแปรรูปตัดไม้เกี่ยวกับการแปรรูปตัดนั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปตัด ตลอดจนการสงวนคำแปรญัติตัดด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่

กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : จากการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ สภาได้มีมติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน โดยมาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และให้พิจารณาแปรญัตติในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ขอเชิญ

นายสุนทร สุดตาชู (ประธานกรรมการแปรฯ) : คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามร่างเดิม จึงขอให้สภาพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไปขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

: รับทราบ

๓.๒) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)

นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ ขอเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย

นางสมปอง ภูอาจตั้ง (เลขานุการสภา อบต.) : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก

นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : ลำดับต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

ที่ประชุม : ไม่มี

นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย และลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่ ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)

- มติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง

- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายเหรียญ ลาจำนงค์ ประธานสภา อบต.)

๓.๓) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)

- นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ ขอเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย
- นางสมปอง ภูอาจตั้ง (เลขานุการสภา อบต.) : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
- นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่
- ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)

- มติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (นายเหรียญ ลาจำนงค์ ประธานสภา อบต.)

- นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : เมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้ว ต่อไปได้เสนอต่อนายอำเภอลงนามอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- นายเหรียญ ลาจำนงค์ (ประธานสภา อบต.) : มีสมาชิกท่านมีเรื่องที่จะชี้แจงต่อสภาหรือไม่ครับ ขอเชิญ

๔.๑) เรื่องเปิดน้ำสำหรับการเกษตร

- นายไสว ชาศิตศักดิ์ (ประธานสภา อบต.) : สืบเนื่องจากมีประชาชนได้เข้ามาขอให้ทาง อบต.เปิดน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตร ผมก็เข้าใจและเห็นใจประชาชนที่ทำนาเหมือนกัน แต่เนื่องจากว่าน้ำมีปริมาณน้อย ฝนตกน้อย ทำให้ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอ และทาง อบต.เราก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภคแก่ประชาชนให้เพียงพอก่อนเป็นอันดับแรก หากน้ำมาคมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เพียงพอทาง อบต.ก็จะดำเนินการเปิดน้ำสำหรับการเกษตรให้ จึงอยากฝากทางท่านสมาชิกได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบด้วยครับ

๔.๒) ปัญหาน้ำประปาภายในหมู่บ้าน

- นายสุนทร สุดตาชู (รองประธานสภา อบต.) : ผมขอแจ้งเรื่องน้ำประปา ของหมู่ ๗ น้ำขุ่น และมีกลิ่นเหม็น อยากให้ทาง อบต.ดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ
- นายประสาน เชียงกา (ผอ.กองช่าง) : ผมขอแจ้งเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตอนนี้ปริมาณน้ำดิบในการทำน้ำประปามีปริมาณน้อย และตอนนี้จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำของ อบต. มีจำนวนมากกว่า ๓๐๐ ครัวเรือน ซึ่งพบว่าปริมาณในการใช้น้ำประปาจำนวนมากไม่สอดคล้องกับการผลิตน้ำประปา ทำให้น้ำเกิดการตกตะกอนไม่ทัน จึงทำให้มีตะกอนในท่อส่งน้ำประปา และเนื่องจากปริมาณน้ำดิบมีปริมาณน้อยส่งผลให้เวลาสูบน้ำทำให้มีโคลนดินขึ้นมาด้วยทำให้น้ำมีกลิ่น ซึ่งผมจะได้สอบถามพนักงานที่ดูแลน้ำประปา และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ และผมขอฝากเกี่ยวกับราคาค่าน้ำประปา ว่าจะต้องมีการปรับราคา

ขึ้นเนื่องจากทาง อบต.ต้องรับภาระต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำประปา ปัญหานี้จะได้มีการนำเรียนปรึกษากันอีกครั้งครับ

๔.๓) การขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ แก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสมปอง ภูอาจตั้ง
(เลขานุการสภา อบต.)

: เนื่องจากอำเภอแจ้จ้อยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๘ จังหวัดสุรินทร์ เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ขออนุญาตใช้พื้นที่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๘๙ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา ในพื้นที่บ้านชีตุน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

๑. เลขที่ บร ๒๒๓๓ เนื้อที่ประมาณ ๗๔ ไร่ - งาน ๕๓ ตารางวา
๒. เลขที่ บร ๓๒๕๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๓๒ ไร่ ๓ งาน ๗๐ ตารางวา
๓. เลขที่ บร ๓๒๕๒ เนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา
๔. เลขที่ บร ๓๒๕๓ เนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร่ - งาน - ตารางวา
๕. เลขที่ บร ๓๒๕๔ เนื้อที่ประมาณ ๓๙ ไร่ - งาน ๐๒ ตารางวา
๖. เลขที่ บร ๓๒๕๕ เนื้อที่ประมาณ ๘๒ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา

ซึ่งทาง อบต. ได้ดำเนินการสำรวจพบว่า ที่แปลงเลขที่ บร ๒๒๓๓ เนื้อที่ประมาณ ๗๔ ไร่ - งาน ๕๓ ตารางวา เป็นที่สาธารณประโยชน์สีมาเก่า (บ้านขาด) เป็นที่ที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร ซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลของ อบต. และจากการประชุมประชาคมระดับตำบลไม่มีข้อโต้แย้งจากประชาคมและได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๕ แปลง เป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๑๕ ไร่ - งาน ๖๑ ตารางวา

นายเหรียญ ลาจำนงค์
(ประธานสภา อบต.)

: มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้ออภิปรายสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม

: ไม่มี

นายเหรียญ ลาจำนงค์
(ประธานสภา อบต.)

: ดั่งนั้นสภา อบต.บ้านยาง เห็นด้วยในการใช้พื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ แปลงหรือไม่

ที่ประชุม

: เห็นด้วยในการใช้พื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำแก้มลิงลำปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ แปลง

นางสมปอง ภูอาจตั้ง
(เลขานุการสภา อบต.)

: ได้ทราบข้อมูลจากทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๘ จังหวัดสุรินทร์ว่าสามารถทิ้งในที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ แต่จะไม่สามารถทิ้งดินในที่เอกชน หรือที่ดินส่วนบุคคลได้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นไม่มี จะคำนวณตามระยะทางขนส่งว่าเหมาะสมหรือไม่ หากเหมาะสมจะตั้งงบประมาณในการขนย้ายเพิ่ม ถ้าหากว่าท่านใดต้องการดินไปทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ สามารถทำประชาคม และส่งหนังสือส่งได้ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๘ กพก. นะคะ

ที่ประชุม

: รับทราบ

นายเหรียญ ลาจำนงค์
(ประธานสภา อบต.)

: มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้ออภิปรายสอบถามหรือไม่

ที่ประชุม

: ไม่มี

นายเหรียญ ลาจำนงค์ : ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย และปิดการประชุมสภา อบต.บ้านยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
(ประธานสภา อบต.) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

ลงชื่อ สมปอง ภูอาจดั้น ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสมปอง ภูอาจดั้น)
ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ลงชื่อ เหรียญ ลาจำนงค์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายเหรียญ ลาจำนงค์)
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ศักดิ์สิทธิ์ สุดตาชาติ ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์สิทธิ์ สุดตาชาติ)

(ลงชื่อ) จำลอง สุดตาชู กรรมการ
(นายจำลอง สุดตาชู)

(ลงชื่อ) สมถวิล ทองมีค่า กรรมการ
(นายสมถวิล ทองมีค่า)